

ขงกรม. ฟ้นโครงการ "ครูทายาท"

● นำเสนอเมื่อ 3 มี.ค. 2558

ณรงค์ เพย ศธ.เตรียมฟ้นโครงการครูทายาท เริ่มรับนักรู้ษารุ่นแรกปีการศึษา 58 จบแล้วกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิด

วันนี้ (2 มี.ค.) พล.ร.อ.ณรงค์ ฟ้พัฒนาศััย รรว.ศึษาธิการ เปิดเผยภายหลัการประชมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชมไศหรือถึงเรื่องการผลิตและพัฒนาคูโดยมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึษา(สกศ.) รับผิตชอบคิตรระบบการผลิตครู ซึ่งอาจจะมีกรฟ้นโครงการครูทายาทกลับมาทำใหม่อีกครั้งโดยหลักการเบื้องต้น คือ การคัดเลือกคนเก่ง คนดีและมีความประสงค์อยากรเป็นครูซึ่งจะมีทุนการศึษาให้พร้อมประกันการมีงานทำ เมื่อจบการศึษาต้องกลับไปเป็นครูในภูมิลำเนาของตนเอง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะต้องมีแผนอัตรากำลังสำหรับบรรจุบัณฑิตนกลุ่มนี้ทั้งนี้ สกศ.จะต้องศึษาและเขียนรายละเอียดโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป

“ผมตั้งใจจะให้เริ่มรับนักรู้เรียนทุนรุ่นแรกในปีการศึษา 2558 และต้องการให้ทำแบบต่อเนื่อง เพราะการฟ้นโครงการครูทายาทนี้ส่วนหนึ่ง ก็เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานทุนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่พระองค์ทรงดูแลอยู่ได้เรียนต่อ จบแล้วกลับไปเป็นครูในโรงเรียนนั้น ๆ ขณะเดียวกันทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่า ต้องการฟ้นโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมคนดี คนเก่ง มีความตั้งใจจริงให้ได้เป็นครู” รรว.ศึษาธิการกล่าว

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการ สกศ. กล่าวว่า โครงการครูทายาทเป็นโครงการที่ ศธ.เคยทำมาแล้ว ซึ่ง รรว.ศึษาธิการและหลายฝ่ายเห็นว่าป็นโครงการที่ดีน่าจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณา และนำเสนอในการปฏิรูปการศึษาครั้งนี้ ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาคู ในคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึษา ของ ศธ. ที่กำลังพิจารณานำเสนอให้เป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาคูก่อนที่จะทำป็นโครงการระยะยาว สำหรับรายละเอียดของโครงการนั้นขณะนี้ยังไม่ไดกำหนด ซึ่งอาจจะมีทั้งให้ทุนและประกันการมีงานทำ แต่ในเบื้องต้นเห็นว่าการให้ทุนอาจมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ ดังนั้นอาจเป็นการประกันการมีงานทำมากกว่า เพราะเด็กมีช่องทางจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) อยู่แล้ว ทั้งนี้ สกศ.จะหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึษา(สอศ.)อีกครั้งว่าจะสามารถจัดสรรอัตรารองรับการบรรจุนักรู้เรียนทุนได้อย่างไร จากนั้นจะเร่งจัดทำรายละเอียดเสนอ ครม. เพื่อให้สามารถรับนักรู้เรียนเขาโครงการรุ่นแรกทันปีการศึษา 2558